



# รู้ไว้ไม่กระทำผิด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

นายยยุทธ พรหมแก้ว  
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕

## “โทษทางอาญา ไม่เป็นเหตุยกเว้น”

\*\*\*\*\*

ครั้งนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ขอนำข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๐๘/๒๕๖๒ มาเป็นกรณีศึกษา และสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ ดังนี้

คดีนี้มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า “นาย ย. ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ถูกศาลจังหวัดพิพากษาว่ามีความผิดฐานกระทำอนาจาร โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งให้นาย ย. ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากกระทำอนาจารต่อลูกบ้าน ซึ่งนาย ย. ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่เป็นธรรม อีกทั้งศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาลงโทษตนแล้ว การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคำพิพากษาของศาลจังหวัดมาประกอบการวินิจฉัยในทางปกครองกับตนอีก ถือเป็นการลงโทษที่ซ้ำซ้อน จึงยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งให้ตนพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้นาย ย. ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามเดิม”

ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่า “การที่นาย ย. ผู้ฟ้องคดี กระทำอนาจารต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้าน จึงเป็นการกระทำความผิดซึ่งวิญญูชนโดยทั่วไปย่อมตระหนักว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมน่ารังเกียจ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันจะต้องเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านให้สงบเรียบร้อย หากให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่ต่อไปย่อมกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและส่วนรวม การกระทำของนาย ย. ผู้ฟ้องคดี จึงมีสภาพร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และการที่นาย ย. ผู้ฟ้องคดี ได้รับโทษทางอาญามาแล้ว ไม่เป็นเหตุที่นาย ย. ผู้ฟ้องคดี จะได้รับยกเว้นการพิจารณาในทางปกครองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง”

ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

\*\*\*\*\*

วิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
“ภายในปี ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
เป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค ในด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐาน  
บริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้แนวทางศาสตร์พระราชา”

รวบรวมและจัดทำโดย  
นายพีรวิชัย บุญหวังช่วย นิติกรชำนาญการ

หมายเหตุ : อ้างอิงจากเพจสำนักศาลปกครอง